



ประกาศเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด

.....

ตามที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่ง พนักงานรักษา
สถานที่และความสะอาด ตามประกาศเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ในตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท.ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล ในตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ดังนี้

ลำดับที่ สอบแข่งขันได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๓๐๐๒-๐๗	นายณวิชญ์ กราบไกรแก้ว	
๒	๓๐๐๒-๐๔	น.ส.ณัฐริกา กัลยาประสิทธิ์	
๓	๓๐๐๒-๐๖	นายณฤพัทธ์ จันทร์โหนด	
๔	๓๐๐๒-๐๘	น.ส.พิชญา จ้องสละ	
๕	๓๐๐๒-๐๙	นายพิทักษ์ ทาสมบูรณ์	
๖	๓๐๐๒-๐๓	นายธานัท อนุวัฒน์	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า

(๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแล้วก่อน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน ๒ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้การ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

/ผู้สอบแข่งขันได้...

(๒) ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ

(๒.๑.) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว

(๒.๒.) ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๒.๓.) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่เทศบาลกำหนด โดยเทศบาลจะส่งเอกสารไปตามที่อยู่ระบุไว้ในใบสมัครสอบเท่านั้น และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งนั้น

(๒.๔.) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ เช่น ไม่จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ขาดคุณสมบัติในการบรรจุแต่งตั้ง เป็นต้น

(๓) การสอบแข่งขันครั้งนี้ผู้สอบแข่งขันฯ ได้ตรวจสอบรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้แล้วหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรณียังไม่ถึงลำดับที่บรรจุ และจะพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

(๔) การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันผู้สอบแข่งขันเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ต้องมีหลักทรัพย์หรือเงินสดค้ำประกันทันที จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หากไม่ทำสัญญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ ในการพิจารณาการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล หรือให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอริวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร)

นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู